
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2566 

วันจันทร์ท่ี 8  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย    สรุามติร ประธานสภาอบต.ทา่ข้าม ดนัย  สรุามติร 
2 นางประนอม    มากทอง รองประธานสภาอบต.ทา่ข้าม ประนอม  มากทอง 
3 นายมานะศักดิ ์     พิณวานิช เลขานุการสภาอบต.ทา่ข้าม มานะศักดิ์      พิณวานชิ 
4 นายธรรมนูญ    ยังกวิ สมาชิกสภา อบต. หมู ่2 ธรรมนูญ    ยังกิว 
5 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู ่3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ ์
6 นายไพฑูรย ์ ธรรมเสนา สมาชิกสภา อบต. หมู ่4 ไพฑูรย ์ ธรรมเสนา 
7 นายธีรศักดิ์  ศรชีาติ สมาชิกสภา อบต. หมู ่5 ธีรศักดิ์  ศรีชาต ิ
8 นายประเสริฐ       เตา่ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู ่7 ประเสริฐ       เตา่ทอง 
9 นายปัญญา  เพชรศร ี สมาชิกสภา อบต. หมู ่8 ปัญญา  เพชรศร ี

10 นายปิยะพงษ์  ฟกัแฟ สมาชิกสภา อบต. หมู ่9 ปิยะพงษ์  ฟักแฟ 
11 นายถนอมศักดิ์       พนสันาชี สมาชิกสภา อบต. หมู ่11 ถนอมศักดิ์    พนัสนาช ี
12 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู ่12 เฉลิมชัย     ชมท่าไม ้
13 นางณัฐมน      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู ่13 ณัฐมน     เตา่ทอง 
14 นายสิทธิพงษ ์    คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู ่14 สิทธิพงษ์     คชการ 
15 นายสุทัศน์        ชว่ยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู ่15 สุทัศน์  ชว่ยชูหนู 

    
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยวัฒน์    ศรีมาลา นายก  อบต.ท่าข้าม ปิยวัฒน์  ศรีมาลา 
2 นายธวัชชัย    เนตรทองค า รองนายก อบต.ท่าข้าม ธวัชชัย   เนตรทองค า 
3 นายอนันท์  พนัสนาช ี รองนายกอบต.ทา่ข้าม อนันท์  พนัสนาช ี
4 น.ส.ชโรชิน   เพชรมณ ี เลขานุการนายก อบต.ทา่ข้าม ชโรชิน   เพชรมณ ี
5 นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัด อบต.ท่าข้าม สิทธิชัย  ค าหอม 
6 นางสาววาสนา  วระดิษฐ ผู้อ านวยการกองคลัง วาสนา  วระดิษฐ์ 
7 นางสาวชวาลา  ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชวาลา  ยังเจริญ 
8 นายอภิชาต   ฟักถนอม นักทรัพยากรบุคคลช านาญงาน อภิชาต  ฟักถนอม 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
นายมานะศักดิ ์ พิณวานชิ     เมื่อที่ประชุมพร้อมนายมานะศักดิ ์ พิณวานชิ  เลขานุการสภาฯ เชิญนายธรรมนูญ 

ยังกิว  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2  จดุธูปเทียนและกล่าวบูชาพระรตันตรัย และเชิญนาย
ดนัย  สรุามติร  ประธานสภากล่าวเปิดการประชมุ   

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชมุสภาสมัยสามัญครั้งที่แล้ว 
นายมานะศักดิ ์ พิณวานชิ   เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาได้รับฟัง 
นายดนัย  สรุามติร ประธานสภาฯ   มีใครจะแก้ไขค าผิดหรือตกหล่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกสภา 
                               รับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุ  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม  ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องด่วน 
นายดนัย  สรุามติร กล่าวว่าไม่มีสมาชิกท่านใดส่งหนังสือด่วนถึงประธานสภา แต่ประธานอนุญาตให้เสนอ 

เรื่องด่วนดว้ยวาจาในที่ประชุมได้ 
นายธีรศักดิ์  ศรชีาติ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5  ได้แจ้งต่อที่ประชุมวา่ในหมู่ที่ 5 เกิดความแห้งแล้งท าให ้

น้ าประปาและน้ าอุปโภค-บริโภคขาดแคลน ให้ฝา่ยบริหารช่วยแก้ชว่ยแก้ไข 
นายมานะศักดิ ์ พิณวานชิ    สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6  เสนอฝ่ายบริหารให้ขุดลอกท่อระบายน้ าในเขตแยก 

ท่าข้ามทั้งหมด เพื่อรองรบัต่อฤดูฝนก็จะมาถึงเพื่อไม่ท าให้เกิดน้ าทว่มบ้านเรือนของ
ประชาชน 

นายปิยะพงษ์  ฟกัแฟ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9  ชาวบ้านไม่มีน้ าใช้เน่ืองจากน้ าทีใ่ช้ในการผลติประปาได้แห้ง
หมดแล้ว ทั้งบาดาลและหนองเข ้ขอให้แก้ไขด่วน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   6.1  ขออนุมัติใช้จ่ายเงนิทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2566  เพื่อด าเนิน
โครงการก่อสร้างจ านวน 6 โครงการดังนี้ 
นายดนัย  สรุามติร ขอแก้หัวข้อตัวเลขโครงการดังนี ้จากข้อ 1-6 โครงการ แก้เป็น ข้อ 6.1.1-6.1.6 
นายดนัย  สรุามติร ประธานสภา  ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรวดเดียวทกุโครงการหรือทลีะโครงการ แล้วลง 

มติรวดเดียวหรือลงมติแต่ละโครงการ 
นายดนัย  สรุามติร ประธานสภา  กลา่ววา่ตามระเบียบใหม่เงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมอยู่ที่

ผู้บริหารจะเลือกใช้แตต่อ้งขออนุมัติต่อสภา 
นายดนัย  สรุามติร ประธานสภา   ขอให้แสดงสถานะการเงินการคลงัต่อสภา เพื่อน ามาพิจารณา

งบประมาณในการใช้เงิน  ขอให้ท่านนายกนายปิยวัฒน์  ศรีมาลา  ชี้แจงหรือจะให้ใคร
ชี้แจงแทน 

นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม   ใหฝ้่ายกองช่างชี้แจงเกี่ยวกบัโครงการ 
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นายภักดิ์พงษ ์ อินทนา นายช่างโยธา  ได้ชี้แจงวา่ใน 6 โครงการอยูใ่นแผนทั้ง 6 โครงการ จึงขอชี้แจง
รายละเอียดตามเอกสารดังนี้ 

   6.1.1  โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักริมถนนสายละหาร หมู่ 6 ต าบล
ท่าข้าม  อยู่ในแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2566-2570    
   6.1.2  โครงการปรับปรงุถนนให้น้ าล้นผ่านสายนาจันทุ  หมู่ 6  ต าบลท่าข้าม อยู่ใน
แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2566-2570   จ านวนเงิน   
   6.1.3 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวว่าว  หมู่ 7  ต าบลท่าข้าม อยู่
ในแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2566-2570    
   6.1.4 โครงการขยายทอ่จ่ายน้ าเพื่อการเกษตร บ้านศาลาประชาคม  หมู่ 12  ต าบล
ท่าข้าม อยู่ในแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2566-2570    
   6.1.5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทับพระ หมู่ที่ 13  ต าบลท่าข้าม 
อยู่ในแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2566-2570 
   6.1.6  โครงการขุดลอกคลองเราะ  หมู ่15  ต าบลท่าข้าม อยู่ในแผนพฒันาปี  
พ.ศ. 2566-2570 
   หมายเหตุ  วงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 
1,433,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหม่ืนสามพันบาทถว้น)  
นายดนัย   สุรามิตร ประธานสภา  เมื่อไม่มีใครซักถามเกี่ยวกับโครงการจึงเชิญผู้อ านวยการคลังชี้แจงถึง 

สถานะการเงินกาคลัง และแก้ไขยอดตามข้อ 89 (3) ตามเอกสารแนบ  แต่ตัวเลขมี
ข้อผิดพลาดจึงเสนอพักการประชุมและให้การเงินการคลังแก้ไขตวัเลขให้ถูกต้อง  

เริ่มประชุมใหม่เวลา 11.00 น. 
นางสาววาสนา  วระดิษฐ   ผูอ้ านวยการกองคลัง  ชี้แจงตามเอกสาร  และชี้แจงพิสูจน์ยอดเงินทุนส ารองเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

สะสมที่แก้ไขตัวเลข ตามเอกสารแนบ 
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นายธรรมนูญ  ยังกวิ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2  ขอลาการประชุมเน่ืองจากไม่สบาย 
นายดนัย  สรุามติร ประธานสภาฯ ขอมติต่อที่ประชุมทีละโครงการดงันี้ 
   6.1.1  โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักริมถนนสายละหาร  หมู่ 6 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  14  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง - 
   6.1.2  โครงการปรับปรงุถนนให้น้ าล้นผ่านสายทุ่งไผ่-นาจันทุ  หมู่ 6 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  14  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง - 
   6.1.3  โครงการปรับปรงุระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทับพระ  หมู่ 13 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  14  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง - 

6.1.4  โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ 12 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  14  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง - 

6.1.5  โครงการปรับปรงุระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวว่าว หมู่ 7 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  14  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง - 

6.1.3  โครงการขุดลอกคลองเราะ  บ้านเทพวังทอง  หมู่ 15 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  14  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง - 
   6.2  การรับมอบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอะ  เส้นทาง ชพ 3170 บ้านนา
ดอน-ท่าข้าม  จากทางหลวงชนบทที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
   ไม่ต้องพิจารณาเพราะไม่ใช่ของท่าข้าม 
   6.3  การส่งมอบทรัพย์สนิโครงการอนุรักษฟ์ื้นฟูหว้ยน้ าขาว หมู ่15 ต าบลท่าข้าม  

รหัสโครงการ ชพ 21-04-091 จากส านักงานทรัพยากรน้ าที่ 10 สุราฎร์ธานี 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  13  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง - 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอใหม่ 
นายสุทัศน์  ชว่ยชูหนู สมาชิกสภาอบต. หมู่ 15  ขอเสนอขยายเขตประปาเกษตรในหมู่ที่ 15  เพิ่มเติม   

และขอเสนอขุดลอกคลองวาฬ 
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ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่น ๆ 
นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี     สมาชกิสภาอบต.หมู่ 11  เรื่องการเกรดถนนหลังโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น   

ขอรถเกรดด่วน ๆ เพราะโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้ว 
นายปัญญา  เพชรศร ี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8   เรื่องประปาหมู่ 8 จากงบสามล้านกวา่ ไดต้รวจรับแล้วแต่ 

ท่อรั่ว และวาล์วเปิดปิดน้ าขัดข้อง  หลังจากผู้บรหิารให้ผู้รับเหมาลงมาแกไ้ขแล้ว ก็จะ
ใช้ไม่ได้ ขอให้ด าเนินการแก้ไขให้ด่วน 
- ขอรถเกรดลงท างานในโซนทุ่งไผ่ เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก 
- แหล่งน้ าแห้งขอด ได้เคยขอรถลอกคลองแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ จึงขอให้เร่ง

ด าเนินการเพื่อลดความเดือดรอ้นของประชาชน 
นายสุทัศน์  ชว่ยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15 

- ชี้แจงเรื่องเครื่องจักรที่ไปท างานที่หมู่ 15  คือไม่ได้ด าเนินการเต็มที่ ขอให้นายก
เร่งด าเนินการ 

นายธีรศักดิ์  ศรชีาติ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5     
-  ประปาเกษตรมีลมในระบบท่อเยอะจึงขอให้เพิ่มวาล์วระบายลมอัตโนมัต ิ เพื่อ

สะดวกในการใช้งาน 
- ประปาหมู่บ้านได้แห้งแล้งหมดแล้ว  ให้เร่งหาแนวทางแก้ไข 

นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม กล่าวว่าเรื่องประปาหมู่บ้านเดือดร้อนกันทุกๆ ที่ จะหาแนวทาง 
แก้ไขให้ทุกที่ แต่ต้องดูเรือ่งงบประมาณ 
-  เครื่องจักรมีปัญหา (รถเกรด) จึงจอดนานไปหน่อยเพื่อท าการซ่อมแซม  และจะ

ก าชับเรื่องเวลาการท างานของพนักงานรถเกรด รถบด ว่าต้องท าเวลา 09.00 น. 
– 15.00 น.  และท่อระบายน้ าสี่แยกทาข้ามจะเร่งขุดลอกให้ และขออภัยเรื่อง
ตัวเลขเอกสารผิดพลาด 

นายดนัย  สรุามติร ประธานสภา  ให้ศึกษาหาทางแก้ไขเรื่องค่าไฟประปาเพื่อการเกษตร เรื่องส่วนลดและ 
เงินอุดหนุนและต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเก็บเพิ่มจากชาวบ้านในช่วงหน้าแล้ง 

นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกกล่าวว่าเรือ่งค่าไฟปรึกษากับกองช่างว่าจะขอเก็บเพิ่มจากชาวบ้านและเรื่อง 
ขยายเขตท่อจ่ายน้ าเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม 

นายดนัย  สรุามติร ประธานสภาฯ กลา่วปิดการประชุมเวลา 12.00 น. 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

    ลงชื่อ  ผู้จดบันทึกการประชุม 
                    (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าข้าม 

ลงชื่อ       ประธานที่ประชุม                   
         (นายดนัย  สุรามติร) 

                    ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าข้าม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันที่     พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 
 

(ลงชื่อ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายสิทธิพงษ ์ คชการ) 
                                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 

(ลงชื่อ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑรูย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 4                   
                                        
 

 (ลงชื่อ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม)้ 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่12                                       

                 
                                  

สภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าข้ามไดร้ับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๖ 

                                 
       (นายดนัย  สุรามติร) 
          ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าข้าม 

 
 

  
 
    
 


